
sþ. 98. Fyrirspurn [97. mál]
til samgönguráðherra um öryggisfræðslu sjómanna.

Frá Árna Johnsen.

1. Hvaða áform eru um framhald öryggisfræðslu sjómanna sem samgönguráðherra fól
Slysavarnafélaginu að annast samkvæmt tillögu öryggismálanefndar sjómanna?

2. Hve margir sjómenn hafa sótt námskeiðin?
3. Hvernig er áformað að ná til allra sjómanna landsins á sem skemmstum tíma með þá

grunnfræðslu sem hér um ræðir?
4. Verða þessi námskeið sjómönnum framvegis að kostnaðarlausu eins og t.d. námskeið

fyrir fiskvinnslufólk?


